

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามลำดับได้ดังต่อไปนี้

#### วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน

#### วิธีดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จากประชากรจำนวน 414 คน การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง หาได้โดยใช้สูตรการคำนวณของ Yamane Taro แล้วใช้วิธีการกำหนดสัดส่วนและการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 203 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองโดยการจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวน 1 ชุด ทั้งหมด 2 ตอนดังนี้

**ตอนที่ 1** เป็นแบบสอบถามที่ต้องการทราบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะการตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบและเติมคำในช่องว่าง

**ตอนที่ 2** เป็นแบบสอบถามที่ต้องการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จำนวน 8 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเมือง การบริหาร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลักษณะการตอบแบบสอบถามเป็นการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งคะแนน เป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ดังนี้

5	หมายถึง	การดำเนินงาน	ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
4	หมายถึง	การดำเนินงาน	ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
3	หมายถึง	การดำเนินงาน	ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง
2	หมายถึง	การดำเนินงาน	ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย
1	หมายถึง	การดำเนินงาน	ระดับการดำเนินงาน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

### การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ในการรวบรวมประมวลผล และวิเคราะห์ผลโดยดำเนินการ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติความถี่ (frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (percentage) นำเสนอบรรยายในรูปตาราง

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยภาพรวม รายด้าน และรายชื่อแล้วแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปรความหมายเพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูล (รังสรรค์ สิงห์เลิศ. 2549 : 60) ดังนี้

4.21 - 5.00	หมายความว่า	ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20	หมายความว่า	ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก
2.61 - 3.40	หมายความว่า	ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

1.81 - 2.60 หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย

1.00 - 1.80 หมายความว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยจำแนกตาม ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ระดับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ที่มีต่อระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ (Sheffe')

### สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีผลดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการเมือง การบริหาร ( $\bar{X} = 3.20$ ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( $\bar{X} = 3.16$ ) ด้านแหล่งน้ำ ( $\bar{X} = 3.11$ ) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( $\bar{X} = 3.02$ ) ด้านสังคม ( $\bar{X} = 3.01$ ) ด้านสาธารณสุข ( $\bar{X} = 2.99$ ) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( $\bar{X} = 2.77$ ) ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย จำนวน 1 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ( $\bar{X} = 2.58$ )

2. ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน พบว่าการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.98$ ) ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อที่ 1

### 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พบว่าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน โดยรวมพบว่า ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อยู่ในเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคายที่มีความแตกต่างกันในด้านตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน ตามอำนาจหน้าที่โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

### อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่ได้จากเครื่องมือแบบสอบถาม มีประเด็นที่สำคัญที่ผู้วิจัยเห็นควรนำมาอภิปราย ข้อคำถามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

สมมติฐานข้อที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้และผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรวัตติ สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ เดชโยธิน (2544 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าสภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวินัย นาสูงชน (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 ชั้น 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย วัฒนภักดีกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวินิจฉัยเรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานและปัญหาในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรวม และจำแนกตามสถานภาพ เห็นว่าการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุตรธานี โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลชนิศ วรวงศ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญิงในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหญิงส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของประจักษ์ วงศ์ปัญญา (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย พบว่าโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( $\bar{X} = 2.98$ ) ที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและผู้บริหารมีวาระอยู่เพียงสี่ปีเมื่อมี

การเลือกตั้งใหม่ อาจไม่ได้รับการเลือกตั้งทำให้การดำเนินงานไม่ได้ต่อเนื่องเพราะผู้บริหารที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อาจเปลี่ยนแปลงนโยบาย ไม่ได้สานต่อนโยบายผู้บริหารคนเดิม ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่มากเกินไปมีผลทำให้ติดขัดในเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอจึงทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ได้วางไว้จึงมีผลทำให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง

สมมติฐานข้อที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำหนดไว้ และผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรวัต สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต ที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เห็นว่ามีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและเป็นรายด้าน 7 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ระดับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า

1. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคายต่างมีข้อจำกัดด้านงบประมาณเหมือนกัน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีขนาดเท่ากันทั้ง 9 แห่ง กล่าวคือ อยู่ในขนาดกลางทั้ง 9 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน

### ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยรวมการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเมือง การบริหาร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ควรให้ความสำคัญเท่าๆ กันในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาที่มีผลต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดต่อไป โดยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานส่วนตำบล ควรจัดทำแผนพัฒนา

ตำบลให้สอดคล้องกับความต้องการและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง และบริหารงบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยให้ประชาคมระดับตำบลได้มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด

## 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

การวิจัยความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นการวิจัยที่จำกัดด้านพื้นที่ จึงไม่สามารถสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัดหนองคาย หรือของภาคและของประเทศได้ การวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาวิจัยเป็นรายจังหวัด รายภาค หรือศึกษารวมทั้งประเทศ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและสรุปเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY